

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



พระธาตุนครศรีธรรมราช

ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัย ๔ ประกาศนโยบายส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

จากมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ 10 / 2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 และมติส่วนหนึ่งมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพของ สกอ. ปี 2553 และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากมติที่ประชุมและจากการทำการสำรวจที่ผ่านมา มีความคาดหวังว่าให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเห็นชอบให้กำหนดนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 3 ข้อ คือ

1. ความมีจิตสาธารณะ
2. ความตรงต่อเวลา
3. บุคลิกภาพการแต่งกาย

มหาวิทยาลัย ๔ จึงมอบหมายให้คณาจารย์ทุกท่านรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมทั้งสามประการนี้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ นี้

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ

การขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(งบกองทุนเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2554
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดช่วงเวลาสำหรับการขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มกราคม 2554) รอบที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ 2554 - 31 พฤษภาคม 2554) และรอบที่ 3 (1 มิถุนายน 2554 - 30 กันยายน 2554)

ในรอบที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีการจัดพิธีลงนามสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับจัดสรรทุนจำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ เป็นเงิน 842,600 บาท

ในรอบที่ 2 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่กำหนดได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 - เมษายน 2554 ในเดือนพฤษภาคม 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา จะรวบรวมข้อเสนอโครงการทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณ ความสมบูรณ์โครงการ พิจารณาความเหมาะสมด้านวิชาการและงบประมาณก่อน นำเสนอคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และทำสัญญาต่อไป

และในรอบที่ 3 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่กำหนด ในเดือนมิถุนายน 2554 - สิงหาคม 2554 ในเดือนกันยายน 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา จะรวบรวมข้อเสนอโครงการทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณ ความสมบูรณ์โครงการ พิจารณาความเหมาะสมด้านวิชาการและงบประมาณ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และทำสัญญาต่อไป

จึงขอให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ดำเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะป็นงานวิจัยสถาบัน งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน(วิจัยชั้นเรียน) งานวิจัยเพื่อสร้างอัตลักษณ์(ด้านศิลปวัฒนธรรม) งานวิจัยตามแนวโครงการพระราชดำริ งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์อื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามกรอบเวลาที่กำหนด สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว ไม่เกิน 35,000 บาท ส่วนโครงการวิจัยชุด ไม่เกิน 150,000 บาท(มีโครงการย่อยไม่น้อยกว่า 3โครงการ) จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

“How a Library Works”

วันนี้ศูนย์วิทยบริการ ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ หากเปรียบห้องสมุดเป็นร่างกายมนุษย์... เจอเรื่องดีๆ เกี่ยวกับแวดวงห้องสมุด เพื่อให้ทุกคนคิดถึงห้องสมุด จากบทความชื่อว่า “How a Library Works” โดย Jeff Scott บทความนี้ได้เปรียบเทียบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กับการทำงานด้านต่างๆ ภายในห้องสมุด

Management: The brain

งานบริหาร – สมอ, เป็นงานที่คอยดูแลและวางแผนในการทำงานต่างๆ รวมถึงตัดสินใจว่าสิ่งไหนควรทำหรือสิ่งไหนไม่ควรทำ และในงานบริหารหรืองานจัดการส่วนใหญ่ต้องใช้ความคิดดังนั้น จึงเปรียบเทียบการบริหารให้เป็น “สมอ” ของมนุษย์

Collection Development : The eyes

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ – ตา, เป็นงานที่คอยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมเข้าห้องสมุด ดังนั้นงานนี้จึงต้องอาศัยการหาแหล่ง การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเป็นหลัก ถ้าคัดเลือกสื่อไม่ดีเข้าห้องสมุดห้องสมุดก็จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไปด้วย ดังนั้นงานนี้จึงเปรียบได้กับ “ตา” ของมนุษย์

Reference : The mouth

งานบริการตอบคำถามและอ้างอิง – ปาก, เป็นงานที่ต้องพูดสื่อสารกับผู้ใช้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และบริการส่วนนี้มักจะมีผู้ใช้บริการอยู่พอสมควรในการสอบถามปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับห้องสมุด หรือปัญหาเกี่ยวกับสารสนเทศ ดังนั้นจึงเปรียบงานตอบคำถามให้เป็น “ปาก” ของมนุษย์

Circulation : The heart

งานบริการยืมคืน – หัวใจ, งานบริการที่สำคัญที่สุดของห้องสมุด นั่นก็คืองานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ เพราะเป็นงานที่จะต้องพบปะกับผู้ใช้จริงๆ รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงงานบริการจำเป็นจะต้องบริการด้วยใจ ดังนั้นหากเทียบอวัยวะที่สำคัญสุด ก็คงหนีไม่พ้น “หัวใจ” ของมนุษย์

Technical Services : The digestion system

งานเทคนิค – ระบบย่อยอาหาร, งานเทคนิคที่กล่าวนี้ รวมถึงงานวิเคราะห์ งานซ่อมแซมหนังสือ และอื่นๆ ด้านเทคนิคครับ ถ้าเปรียบสารสนเทศเป็นอาหาร เมื่อปากเราได้กินอาหารเข้ามาก็ต้องผ่านกระบวนการมากกว่าที่อาหารเหล่านั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นเดียวกัน เมื่อหนังสือเข้าที่ห้องสมุดต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น จัดหมวดหมู่ ให้หัวเรื่อง และอื่นๆ กว่าหนังสือจะขึ้นชั้นให้บริการ ดังนั้นระบบที่ซับซ้อนเช่นนี้จึงเปรียบได้กับ “ระบบย่อยอาหาร” นั่นเอง

Programing : The muscles

งานด้านโปรแกรมห้องสมุด – กล้ามเนื้อ, งานโปรแกรมของห้องสมุดได้แทรกอยู่ทุกงานของห้องสมุดโดยไม่แบ่งแยก และทำงานกันอย่างสอดคล้องกัน ดังนั้นจึงคล้ายการทำงานของ “กล้ามเนื้อ” ของมนุษย์

ดังนั้นส่วนประกอบต่างๆ ของ อวัยวะมนุษย์ จะมีการทำงานอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งแน่นอนว่า ต้องเหมือนกับห้องสมุดที่ทุกฝ่ายต้องทำร่วมกัน ทุกส่วนงานงานย่อมมีความสำคัญ เท่าเทียมกัน รวมถึงมหาวิทยาลัยของเราเหมือนกัน ที่ทุกฝ่ายต้องทำร่วมกัน ทุกส่วนงานงานย่อมมีความสำคัญ เท่าเทียมกัน เข้าถึงข้อมูลได้จาก :

<http://www.libraryhub.in.th/2010/09/10/compare-library-librarian-and-human-organ/>



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรึษาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ปากเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีชาล

วันนี้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ (สอบปากเปล่า) จำนวน 5 คน ในวันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา (1812) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล ประธานหลักสูตร ผাগขอเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้สนใจทุกท่านร่วมฟัง

นักศึกษา มรภ.นครฯ คว่าสองเหรียญในการแข่งขัน "จามจรีเกมส์" กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ซึ่งปิดการแข่งขันลงอย่างเป็นทางการ เมื่อเย็นวันที่ 22 มกราคม 2554 โดยเจ้าภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดแถลงสรุปการจัดการแข่งขันและมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพในปีหน้า สำหรับผลการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถคว้ามาได้สองเหรียญจากกีฬาบาสเกตบอลสมัครเล่น คือ หนึ่งเหรียญทอง ในรุ่นไลต์เวท โดยนายจักรา ชัยณรงค์ และอีกหนึ่งเหรียญทองแดง ในรุ่นไลต์เวลเตอร์เวท โดยนายชัชวาล มรกฏคันทิ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีลำดับในการแข่งขันครั้งนี้อยู่ที่ 34 จาก 117 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน และคณะนักกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬากันประสบความสำเร็จ

อาจารย์เคียง รักเกาะรุ่ง พร้อมทั้งอาจารย์ และนักศึกษา เตรียมพร้อมไปร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธานกลุ่ม และมีศาสตราจารย์ ดร.Shigeru Kato เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น จะร่วมกันจัดงานปลูกป่าชายเลนเพื่อลดภาวะโลกร้อนขึ้น ในวันที่ 29 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนหาดสระบัว ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มสมาชิก Shizuoka Tachibana Lion Club จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับครูอาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มาร่วมปลูกป่าด้วยใครสนใจร่วมแจมสอบถามรายละเอียดที่อาจารย์เคียง ด่วน.

นางจีบ รัฐวิเศษ อายุ 97 ปี (มารดา มศ.ศรีสุตา ธิติโสภี) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 07.00 น. ที่บ้านพัก มศ.ศรีสุตา ธิติโสภี ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านตลาดหัวขี๊วเลขที่ 83/2 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (สาขาตลาดหัวขี๊ว) และจะฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ วัดหัวขี๊ว มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 18.00 น.

คุณอวยพร เจริญพร และครอบครัว ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพพร้อมทั้งท่านที่ฝากของปัจจัยร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพคุณพ่อเอี่ยม เจริญพร ขออนุโมทนาให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขชั่วนานเทอญ

ปิดท้ายปากเที่ยงด้วยสุภาษิตแต่จิว "คนเฒ่าไม่เล่าเรื่องโบราณ คนรุ่นหลังจะไร้แบบแผน" สวัสดิ์จะ